

HUYỆN ỦY YÊN MINH
BAN DÂN VẬN

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

Yên Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2021

*
Số 08- CV/BDVHU

*V/v nắm bắt tình hình dư luận quần
chúng nhân dân, tuyên truyền vận
động cử tri thực hiện bầu cử*

*Kính gửi: Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội huyện
Các Chi, Đảng bộ trực thuộc.*

Thực hiện Công văn số 50-CV/BDV, ngày 22/02/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Giang V/v nắm bắt dư luận quần chúng nhân dân, tuyên truyền vận động cử tri thực hiện bầu cử.

Để tiếp tục thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình dư luận quần chúng nhân dân, tuyên truyền vận động cử tri thực hiện bầu cử. Ban Dân vận Huyện ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các Chi, đảng bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền làm chủ của nhân dân trong công khai bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

2. Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân, hoạt động của các tổ chức tôn giáo; vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, lợi dụng dịp diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để tăng cường phát tán các tài liệu phản động chống phá Đảng, Nhà nước ta, kích động tư tưởng ly khai, tự trị, tụ tập đông người, tạo thành những điểm nóng gây rối làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

3. Tăng cường nắm bắt tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo để tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo phức tạp liên quan đến các tổ chức, cá nhân. Đặc biệt là những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị, tổ

chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương.

4. Tăng cường phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người đứng đầu dòng họ, quần chúng tích cực để thực hiện tốt kênh tiếp nhận thông tin, nắm bắt ý kiến, phản ánh, kiến nghị của nhân dân trong dịp diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời làm tốt công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, phát hiện và xử lý kịp thời những diễn biến bất thường về thực hiện chế độ chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

5. Chủ động có các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh nếu xảy ra trong thời gian tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân để thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe của mình, gia đình và cộng đồng; thực hiện nghiêm hướng dẫn của các cơ quan chức năng về khai báo, kiểm tra, cách ly để kiểm soát dịch bệnh.

Ban Dân vận Huyện ủy Yên Minh đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội huyện; các Chi, đảng bộ trực thuộc phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo về Ban Dân vận Huyện ủy để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Tỉnh ủy(Báo cáo),
- TTr Huyện ủy (Báo cáo),
- Như kính gửi (Phối hợp thực hiện),
- Lưu Ban Dân vận.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Trần Bá Tú